



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ที่ ๘๐๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต. จังหวัดลพบุรี) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๕๕ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใด คนหนึ่ง ที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกอง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลเหมาะสมกับลักษณะการบริหารอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามการแบ่งอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถติดตามประเมินผลตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ได้แก่ นางสาวทศพร เดชรักษา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน ท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๕๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาราชการแทน ใน กรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่ง ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนใน ตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นไปตามลำดับที่โดยมิให้ข้ามลำดับกัน อนึ่ง คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้ คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมทรง ช่างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม